

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Tinh Hoa - Dreamlab xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công đến Quý Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận.

Công ty Tinh Hoa - Dreamlab xin được phép giới thiệu đến Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận phần mềm **Ứng dụng công nghệ Trường học thông minh 789.vn** với tất cả các tính năng vượt trội. Hệ thống 789.vn bao gồm 4 sản phẩm chính dành cho 3 đối tượng: Nhà trường, giáo viên và học sinh:

- ❖ **Hệ thống khảo thí online:** Bao gồm: tạo đề thi nhanh, trộn đề thi tự động thành nhiều mã đề, tổ chức thi trực tuyến trên hệ thống máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Giúp giảm tối đa nguồn lực và công sức so với hình thức thi trước đây.
- ❖ **Hệ thống giao bài tập về nhà:** Giúp giáo viên giao từng bài tập, từng đề thi, tài liệu cho học sinh chỉ bằng một nút bấm và có thể tiến hành ở bất cứ thời gian nào.
- ❖ **Hệ thống chấm điểm tự động:** Đối với kiểm tra trực tuyến, hệ thống sẽ chấm điểm ngay lập tức. Đối với kiểm tra trên giấy, 789.vn có ứng dụng chấm điểm dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, giáo viên chỉ cần dùng điện thoại scan qua phiếu trả lời là tự động chấm với tốc độ 0.5 – 1 giây/phiếu trả lời.
 - Ngoài ra, 789.vn còn có máy chấm điểm tự động, cho phép nhà trường chấm thi nhanh chóng trên quy mô lớn. Thầy cô chỉ cần đưa xấp phiếu trả lời trắc nghiệm vào máy, máy sẽ tự động nhận diện số báo danh, mã đề và chấm. Chấm xong, hệ thống tự động vào điểm cho từng em học sinh và trả kết quả danh sách điểm về email.
- ❖ **Hệ thống quản lý ngân hàng đề thi online:** Mỗi giáo viên (hoặc Trường, Sở) có thể tạo ra ngân hàng đề thi riêng cho mình và lưu trữ trực tuyến dựa trên công nghệ đột phá từ 789.vn. Giáo viên (hoặc Trường, Sở) có thể cho học sinh kiểm tra online trên hệ thống ngân hàng câu hỏi riêng của mình.
 - **Đặc biệt:** Hiện tại 789.vn có khoảng 200.000 câu hỏi trắc nghiệm ở 8 bộ môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh, Sử, Địa, Giáo dục Công dân cho 3 khối lớp: 10, 11, 12 và được cập nhật liên tục mỗi ngày. Đây là một kho đề thi tham khảo bổ ích cho học sinh và giáo viên.

Trường học thông minh **789.vn** mong muốn trở thành người bạn thân thiết, đồng hành với Nhà trường, Thầy Cô và Học sinh trong những hành trình vinh quang sắp đến.

Kính mong Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận cho phép công ty chúng tôi được giới thiệu phần mềm **789.vn** và có cơ hội tiếp xúc, trình bày các giải pháp với các cấp Lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và Quý Thầy Cô giáo đang giảng dạy tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Xin chân thành cảm ơn.

CÔNG TY CP CN GD TINH HOA DREAMLAB

